



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา  
เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

๑. การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (สาขาขนส่งทางบก) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๑๖,๐๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (สาขาขนส่งทางน้ำและทางอากาศ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและรวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (สาขาสถาบันการเงิน ๑) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (สาขาสถาบันการเงิน ๒) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๓๐,๐๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและรวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๑๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและรวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

/๖. การจัดจ้าง...

๖. การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (สาขาสื่อสาร) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและรวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๗. การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (สาขาพลังงาน) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทห้าหมื่นบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๘. การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๑๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและรวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๙. การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (สาขาสาธารณูปการ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๓,๕๐๐ บาท (เก้าล้านบาทหกแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๑๐. การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (สาขาสังคมและเทคโนโลยี) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและรวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประภาศ คงเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ